



ประกาศกรุงเทพมหานคร  
เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒๕๖๑ นั้น

ตามที่กรุงเทพมหานครได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

กรุงเทพมหานครขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์)

ผู้อำนวยการเขตพระนคร

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดแนบท้ายประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)	เหตุผลที่ยกเลิก
๑.	จ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารี ชุด ยุวกาชาด ชุดพละ ชุดนอนนักเรียนอนุบาล ตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	๘๙๗,๗๕๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๑	โรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย จัดซื้อจัดจ้างได้ดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง แต่ไม่สามารถตั้งรหัส แผนการจัดซื้อจัดจ้างใน ขั้นตอนเพิ่มโครงการได้ เนื่องจากรหัสผู้ใช้งานระบบ e-GP ไม่ได้อยู่ภายใต้ หน่วยงานหลักเดียวกัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาจึง ดำเนินการยกเลิก โดยไม่ได้ ดำเนินการให้เป็นไปตาม ขั้นตอน ซึ่งระเบียบกำหนด ต้องเสนอหัวหน้าหน่วยงาน อนุมัติก่อน การดำเนินการ ดังกล่าวเป็นไปโดย รู้เท่าไม่ถึงการณ์และไม่ ได้รื้อรองให้รอบคอบ เนื่องจากเป็น พระราชบัญญัติใหม่ ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถ่องแท้ ประกอบกับได้หารือกับ กรมบัญชีกลางโดยตรงแล้ว จึงดำเนินการยกเลิกแผน จัดซื้อจัดจ้างโดยเจตนาเพื่อ ไม่ให้เกิดการดำเนินงานดังกล่าว เกิดความล่าช้า

<p>๒.</p>	<p>จ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาด โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร</p>	<p>๖๓๐,๙๐๐.๐๐</p>	<p>๐๑/๒๕๖๑</p>	<p>โรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย จัดซื้อจัดจ้างได้ดำเนินการ โรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย จัดซื้อจัดจ้างได้ดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง แต่ไม่สามารถตั้งรหัส แผนการจัดซื้อจัดจ้างใน ขั้นตอนเพิ่มโครงการได้ เนื่องจากระบบผู้ใช้งานระบบ e-GP ไม่ได้ถูกย้ายให้ หน่วยงานหลักเดียวกัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาจึง ดำเนินการยกเลิก โดยไม่ได้ ดำเนินการให้เป็นไปตาม ขั้นตอน ซึ่งระเบียบกำหนด ต้องเสนอหัวหน้าหน่วยงาน อนุมัติก่อน การดำเนินการ ดังกล่าวเป็นไปโดย รู้เท่าไม่ถึงการณ์และไม่ ไตร่ตรองให้รอบคอบ เนื่องจากเป็น พระราชบัญญัติใหม่ ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถ่องแท้ ประกอบกับได้หารือกับ กรมบัญชีกลางโดยตรงแล้ว จึงดำเนินการยกเลิกแผน จัดซื้อจัดจ้างโดยเจตนาเพื่อ ไม่ให้เกิดการดำเนินงานดังกล่าว เกิดความล่าช้า</p>
-----------	---	-------------------	----------------	--

สรุปรายละเอียดการปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหลังเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน : สำนักงานเขตพระนคร (ฝ่ายการศึกษา)

รหัสเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก : E60120046429

ลำดับ	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินงบประมาณ (บาท)	เหตุผลที่ยกเลิก
1	P60090038872	จ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารี ชุดยุว กาชาด ชุดพละ ชุดนอนโรงเรียนอนุบาล ตาม โครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	897,750.00	โรงเรียนที่ได้รับ มอบหมายจัดซื้อจัดจ้าง ได้ดำเนินการตาม ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง แต่ ไม่สามารถตั้งรหัส แผนการจัดซื้อจัดจ้างใน ขั้นตอนเพิ่มโครงการได้ เนื่องจากรหัสผู้ใช้งาน ระบบ e-GP ไม่ได้อยู่ ภายใต้หน่วยงานหลัก เดียวกัน เจ้าหน้าที่ฝ่าย การศึกษาจึงดำเนินการ ยกเลิก โดยไม่ได้ ดำเนินการให้เป็นไปตาม ขั้นตอน ซึ่งระเบียบ กำหนดต้องเสนอ หัวหน้าหน่วยงานอนุมัติ ก่อน การดำเนินการ ดังกล่าวเป็นไปโดย รู้เท่าไม่ถึงการณ์และไม่ ไตร่ตรองให้รอบคอบ เนื่องจากเป็น พระราชบัญญัติใหม่ ผู้ปฏิบัติงานยังขาด ความรู้ความเข้าใจที่ถ่อง แท้ ประกอบกับได้หารือ กับกรมบัญชีกลาง โดยตรงแล้ว จึงดำเนินการยกเลิก แผนจัดซื้อจัดจ้างโดย เจตนาเพื่อไม่ให้เกิด ความล่าช้า

2	P60090038879	จ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาด โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	630,900.00	โรงเรียนที่ได้รับ มอบหมายจัดซื้อจัดจ้าง ได้ดำเนินการตาม ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง แต่ ไม่สามารถตั้งรหัส แผนการจัดซื้อจัดจ้างใน ขั้นตอนเพิ่มโครงการได้ เนื่องจากรหัสผู้ใช้งาน ระบบ e-GP ไม่ได้อยู่ ภายใต้หน่วยงานหลัก เดียวกัน เจ้าหน้าที่ฝ่าย การศึกษาจึงดำเนินการ ยกเลิก โดยไม่ได้ ดำเนินการให้เป็นไปตาม ขั้นตอน ซึ่งระเบียบ กำหนดต้องเสนอ หัวหน้าหน่วยงานอนุมัติ ก่อน การดำเนินการ ดังกล่าวเป็นไปโดย รู้เท่าไม่ถึงการณ์และไม่ ไตร่ตรองให้รอบคอบ เนื่องจากเป็น พระราชบัญญัติใหม่ ผู้ปฏิบัติงานยังขาด ความรู้ความเข้าใจที่ถ่อง แท้ ประกอบกับได้หารือ กับกรมบัญชีกลาง โดยตรงแล้ว จึงดำเนินการยกเลิก แผนจัดซื้อจัดจ้างโดย เจตนาเพื่อไม่ให้เกิด ดำเนินงานดังกล่าวเกิด ความล่าช้า
---	--------------	---	------------	---

รายการแผนการจัดจ้างที่ยกเลิก : 2 รายการ

โดย : นางสาว กัญญา ปาณินท์

ปรับปรุงเมื่อ : 28/12/2560